

วัตถุประสงค์การทำงาน

1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม VCCT แล้วมีผลการตรวจเลือด HIV เป็นบวก ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 100%
2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการของโรงพยาบาล ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 100%
3. แกนนำ/คนทำงานมีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการรักษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และโรคที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน 100%
4. มีกลไกการทำงานพัฒนาระบบบริการการรักษาในระดับจังหวัดที่ต่อเนื่อง

ชุดกิจกรรมที่ 1 การเข้าถึงการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ (VCCT)

เริ่มจาก วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์เฉพาะ	กิจกรรม	เนื้อหา	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
1) ส่งเสริมให้คนได้ค้นหา ความเสี่ยงที่แท้จริงของ ตัวเอง	1) กิจกรรม VCCT ในชุมชน - สนทนากลุ่มย่อย/กิจกรรม กลุ่มเฉพาะ	1) ความหมายของการตรวจ เลือดโดยสมัครใจหรือ VCCT (Voluntary Confidential Counseling and Testing	1) กลุ่มเป้าหมายประเมิน ความเสี่ยงที่แท้จริงของ ตัวเองได้	1) กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย คนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์
2) ส่งเสริมให้เกิดการดูแล ป้องกันตัวเองเพื่อให้ ปลอดภัยจากการรับเชื้อ เอชไอวีได้ตลอดไป	- อบรมเรื่อง VCCT 2) กิจกรรม VCCT ตามความ เหมาะสมของพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย	2) การประเมินความเสี่ยง - ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV จากวิถีชีวิตทางเพศ - โอกาสในการรับเชื้อจาก	2) กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือก ในการป้องกันตัวเอง และ เข้าถึงอุปกรณ์/วิธีการ ป้องกันที่หลากหลาย เช่น ถุงยางอนามัย/ถุงอนามัย	และการตรวจเลือดโดย สมัครใจ 2) กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย คน ได้รับการให้ คำปรึกษาและตัดสินใจ
3) ส่งเสริมให้เกิดการดูแล	2.1) ให้คำปรึกษาในรพ.มี	พฤติกรรมต่างๆ (QQR) 3) ความเข้าใจเรื่องการตรวจ		

<p>สุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวี</p> <p>เข้ารับบริการรักษาและวางแผนการดูแลตัวเองในระยะยาวได้เร็วขึ้น</p> <p>4) ส่งเสริมความเข้าใจ/ความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีของตนเอง (Self Stigma reduction)</p> <p>5) สร้างความเข้าใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชนอย่างปกติ</p>	<p>กิจกรรมบริการร่วมกับคลินิก ANC</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสนทนากลุ่มกับหญิงตั้งครรภ์และคู่ - ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจเลือดโดยสมัครใจให้กับหญิงตั้งครรภ์และคู่ <p>2.2) ศูนย์บริการที่เป็นมิตร/ Drop In Center (ฐานงานเดิมขององค์กรที่มี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คำปรึกษา - เพื่อนช่วยเพื่อน <p>3) Mobile VCCT ร่วมกับทีมโรงพยาบาลเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจเลือดนอกสถานที่ ในวันที 1 กค. วันตรวจเลือดแห่งชาติ และ 1 ธค. วันเอดส์</p>	<p>เลือดหาการติดเชื้อ HIV (window period ผลเลือดลบ ผลเลือดบวก)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) ทางเลือกในการป้องกัน 5) ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษา / แนวคิดเรื่องเอดส์รักษาได้ 6) การลดการตีตราภายใน และการสร้างความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับเอชไอวีของตนเอง 7) การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน 8) การลดการติดเชื้อของเด็กแรกเกิด (ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ) 9) ระบบบริการและสิทธิประโยชน์ 	<p>สตรี, เข็มสะอาด, การเข้ารับบริการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเอชไอวีเป็นต้น</p> <p>3) มีระบบการประสานส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้ารับบริการรักษาและวางแผนการดูแลตัวเองได้</p> <p>4) ผู้ติดเชื้อมีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีของตนเอง</p>	<p>ตรวจเลือดโดยสมัครใจ</p> <p>3) กลุ่มเป้าหมายที่ตัดสินใจตรวจเลือด ได้เข้าสู่ระบบบริการรักษาต่อเนื่อง 100%</p>
--	---	--	---	--

	<p>โลก หรือวาระอื่นๆของแต่ละ ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมาย สนใจ แล้วละพื้นที่ - มีตรวจสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตรวจน้ำตาลในเลือด, สารเคมีในกระแสเลือด ฯลฯ <p>4) แลกอุปกรณ์ป้องกัน ถุงยาง อนามัย, เข็มสะอาด รวมทั้งอื่นๆ เช่น ยาคุมกำเนิด</p> <p>5) สร้างระบบส่งต่อ ช่องทางการ รับบริการคำปรึกษาระหว่าง โครงการ กับริพ. และส่งต่อกลุ่มผู้ ติดเชื้อฯ (ตามความสมัครใจ) หากติดเชื้อเอชไอวี</p>			
--	---	--	--	--